



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ผลการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
(General Operator's Certificate)
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ ๓ (๙/๒๕๖๒)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อนุญาตให้โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ จัดการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การอบรมและสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและสอบ ตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการอบรมและสอบ และมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's License) จำนวน ๓ ราย และมีผู้สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ จำนวน ๒๔ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.

รายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
(General Operator's Certificate)

โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ ๓ (๙/๒๕๖๒) อบรมระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ผลการสอบ	
		ภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ
๑	นายธนวัฒน์ สีอำ	ผ่าน	ผ่าน
๒	นายวิจักขณ์ เกษมสำราญกุล	ผ่าน	ผ่าน
๓	นายวันชัย ปัดไธสง	ผ่าน	ผ่าน



รายชื่อผู้สอบไม่ผ่านหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
(General Operator's Certificate)

โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ รุ่นที่ ๓ (๙/๒๕๖๒) อบรมระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ผลการสอบ					ภาคปฏิบัติ
		ภาคทฤษฎี (หมวดที่)					
		๑	๒	๓	๔	๕	
๑	นายกิตติพงษ์ บุตรพรหม	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๒	นายสหชัย ศรีงามเลิศ	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๓	นายกิตติพันธ์ ประสงค์สุข	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๔	นายวรปรัชญ์ สุตมา	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๕	นายธนวัฒน์ นุกรณ์วรรัตน์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๖	นายวีรภัทร ยิ้มละมัย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๗	นายธัญพิสิษฐ์ นามอำมาตย์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๘	นายจิรายุทธ แก้วทอง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๙	นายสุรเกียรติ์ สุขศรีขาว	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๐	นายธงชัย คุ่มครอง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๑	นายเกียรติศักดิ์ เจียวรัมย์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๒	นายณัฐชานน พุ่มพวง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๓	นายธีรพงศ์ สังข์สุทธิ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๔	นายอภิญาฎฤทธิ์ บุญญกนก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๑๕	นายสตาญ์ คงวิจิตร	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๖	นายนิติภูมิ ชุมภู	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๗	นายพุดิ พงศ์มานะวุฒิ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๘	นายชุตติพงษ์ ภูมิমনาว	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๑๙	นายวีภาส เพ็ชรนวล	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๒๐	นายอาณา ปฐพีนารา	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๒๑	นายปฐมภพ คุรุกิจกำจร	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒๒	นายวิธวินท์ ห้าสังข์	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๒๓	นายเมธาวิ ก่อไวยเจตน์	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
๒๔	นายอาทิตย์ ท้วเทพพิทักษ์	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ

ให้สถานศึกษาฝึกอบรม แจ้งผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับสิทธิ์เข้ารับการสอบซ่อมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ ๒๐ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ

